



THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2025
TÊN NGÀNH: LÂM SINH

MÔ TẢ VỀ NGÀNH: Lâm sinh là một lĩnh vực quan trọng trong ngành lâm nghiệp. Chương trình đào tạo cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về sinh thái rừng, ứng dụng công nghệ cao trong kỹ thuật chọn tạo giống cây lâm nghiệp, kỹ thuật trồng và chăm sóc rừng để đảm bảo sự phát triển và tối ưu hóa sản lượng gỗ và các sản phẩm từ rừng khác góp phần phát triển bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: Chương trình đào tạo 4,5 năm (có thể học vượt theo quy chế), gồm 152 tín chỉ trong đó 38 tín chỉ giáo dục đại cương, 114 tín chỉ giáo dục chuyên nghiệp.

CHUYÊN NGÀNH: Lâm sinh - 7620205

TỔ HỢP XÉT TUYỂN

A00: (Toán, Vật lý, Hóa học); A09: (Toán - Địa lý - GDCD); A15: (Toán - KHTN - GDCD); B02: (Toán - Sinh - Địa lý)

KIẾN THỨC VÀ KỸ NĂNG ĐẠT ĐƯỢC:

Kiến thức: Sinh viên được trang bị hệ thống kiến thức về sinh thái học, lâm sinh, trồng rừng, điều tra, quy hoạch, quản trị nguồn tài nguyên rừng. Các kiến thức và kỹ năng thiết kế, thực hiện các công trình xây dựng và phát triển rừng; phương pháp và kỹ thuật quản lý kinh doanh để tối ưu hóa lợi nhuận từ việc sử dụng tài nguyên rừng; khả năng nghiên cứu và chuyển giao tiên bộ kỹ thuật và công nghệ lâm nghiệp.

Kỹ năng: kỹ năng đo lường đánh giá trong điều tra, quy hoạch và phát triển rừng. Quản lý dự án về lâm sinh từ việc lập kế hoạch đến triển khai và đánh giá; ứng dụng công nghệ cao trong chọn tạo giống, trồng, chăm sóc, bảo vệ và sử dụng bền vững tài nguyên rừng. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và phát triển tài nguyên rừng.

Thái độ: Có tình yêu và đạo đức với nghề nghiệp, sẵn sàng làm việc trong điều kiện khó khăn thay đổi của môi trường làm việc, có tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

CƠ HỘI VIỆC LÀM: Sinh viên sau khi tốt nghiệp có cơ hội làm việc tại:

- Cơ quan quản lý nhà nước: Các cơ quan thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Cục kiểm Lâm, Cục Lâm nghiệp, Chi cục kiểm lâm, Trung tâm Khuyến nông - khuyến lâm quốc gia, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Nông nghiệp, Trung tâm dịch vụ tại cấp tỉnh, huyện, xã, văn phòng UBND huyện, xã...

- Các công ty, các doanh nghiệp lâm nghiệp, các tổ chức quốc tế hoạt động trong lĩnh vực lâm nghiệp và phát triển nông thôn, bảo vệ tài nguyên và môi trường...

- Các cơ sở đào tạo (Trường ĐH, CĐ, TC), các Viện nghiên cứu về lâm sinh, lâm nghiệp, Các Trung tâm giống, Trung tâm dạy nghề, Trung tâm giáo dục môi trường...

- Chuyên gia tư vấn cho các chương trình, dự án (FSC, PEFC, Tín chỉ các bon...), tổ chức phi chính phủ (WWF, FFI, GIZ, GTC, CIFOR, FAO, JICA,...).

LIÊN HỆ: TS. Nguyễn Thanh Tiến (Phó trưởng Khoa LN): 0988.757.733; TS. Nguyễn Đăng Cường (Trưởng BM): 0983.311.655; TS. Trần Công Quân (Phó Trưởng BM): 0888.371.516;

TUAF - CÙNG BẠN RA THẾ GIỚI

Địa chỉ: Tổ 10 - Xã Quyết Thắng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên.

Website: <http://tuaf.edu.vn> - <http://tuyensinh.tuaf.edu.vn>

Email: trungtamtuyensinhvatruyenthong@tuaf.edu.vn

Hotline: 0965.808.518; 0965.809.518